

Số: /KH-UBND

Triệu Sơn, ngày tháng năm 2021

## **KẾ HOẠCH**

### **Xây dựng mô hình “Khóa an toàn an ninh trật tự” trên địa bàn huyện Triệu Sơn**

Trong những năm qua, cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể thường xuyên quan tâm đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương pháp phát động phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc (ANTQ). Do đó, phong trào toàn dân bảo vệ ANTT trên địa bàn huyện có sức lan tỏa mạnh mẽ, nhiều mô hình tự quản về an ninh trật tự (ANTT) ra đời, đi vào hoạt động hiệu quả, thu hút được đông đảo quần chúng nhân dân tham gia từng bước tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT, góp phần xây dựng và củng cố thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tuy nhiên, việc xây dựng các mô hình tự quản về ANTT trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTT trên địa bàn chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các mô hình tự quản phát triển chưa đồng đều; một số mô hình được xây dựng đi vào hoạt động mang tính hình thức, chưa phát huy hiệu quả; số lượng mô hình tự quản về ANTT trên địa bàn còn hạn chế, chưa được nhân rộng, chưa có sự đa dạng, chưa xây dựng được nhiều mô hình thiết thực có sức lôi cuốn nhân dân tự giác tham gia.

Bên cạnh đó, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp, đặc biệt là tội phạm trộm cắp tài sản vẫn gây bức xúc trong quần chúng nhân dân; công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của một bộ phận quần chúng nhân dân chưa cao, còn tạo nhiều sơ hở, điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật. Công tác phối hợp giữ lực lượng Công an với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT còn hạn chế, chưa rộng khắp; chưa có nhiều kênh thông tin liên lạc để quần chúng nhân dân thuận tiện trong công tác phối hợp, trao đổi thông tin cho lực lượng Công an.

Trước những tình hình trên và căn cứ Nghị quyết số 08-NQ/HU ngày 05/10/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy Triệu Sơn, UBND huyện Triệu Sơn xây dựng mô hình “Khóa an toàn an ninh trật tự” trên địa bàn huyện với những nội dung cụ thể như sau:

## **I. MỤC TIÊU, YÊU CẦU**

### **1. Mục tiêu**

Xây dựng mô hình “Khóa an toàn về ANTT” nhằm đổi mới nội dung, phương pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào

toàn dân bảo vệ ANTQ; phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và mọi tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, bảo đảm ANTT; xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận An ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc. góp phần giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tạo chuyên biến tích cực về nhận thức và phát huy tinh thần tự phòng, tự quản, tự bảo vệ trong quần chúng nhân dân, luôn cảnh giác trước mọi âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch, phản động; cảnh giác trước các thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; hạn chế tối đa các sơ hở, điều kiện thuận lợi cho các đối tượng thực hiện hành vi phạm tội, vi phạm pháp luật.

Tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa lực lượng Công an với các cấp, các ngành, các tổ chức đoàn thể và quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT. Tạo mọi điều kiện thuận lợi để quần chúng nhân dân luôn thường xuyên, kịp thời phối hợp, cung cấp thông tin cho lực lượng Công an trong công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn các hoạt động phạm tội, tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật.

## **2. Yêu cầu**

Công tác xây dựng mô hình “khóa an toàn an ninh trật tự” phải đáp ứng được yêu cầu thực tiễn, phục vụ có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT; hoạt động của mô hình phải được duy trì thường xuyên, liên tục và gắn với thực hiện các phong trào thi đua yêu nước; tránh hình thức, chạy theo số lượng làm giảm sút tinh thần nhiệt tình của quần chúng nhân dân.

Công tác xây dựng mô hình “Khóa an toàn an ninh trật tự” phải tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành; đồng thời phát huy được tinh thần quần chúng tự nguyện tham gia, tạo sự tập trung, thống nhất trong hành động; luôn đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của chính quyền, sự hướng dẫn nghiệp vụ của lực lượng Công an.

Cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức đoàn thể phải nhận thức đầy đủ, tầm quan trọng của mô hình. Quá trình xây dựng, duy trì hoạt động của mô hình phải được thực hiện nghiêm túc, chất lượng, tránh qua loa, hình thức, đối phó.

## **II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM**

- Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 09-CT/TW ngày 01/12/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới". Tăng cường và đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, trọng tâm là công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng mô hình tự quản về ANTT.

- Tập trung tổ chức tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc xây dựng và đưa mô hình “Khóa an toàn an ninh trật tự” vào hoạt động trên địa bàn, góp phần tạo khí thế, động lực, khích lệ quần chúng nhân dân tham gia.

- BCD 138 huyện tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo lập hồ sơ xây dựng mô hình “Khóa an toàn về ANTT” trên địa bàn huyện; đồng thời tổ chức triển khai thực hiện đến từng thành viên và tổ chức ra mắt, phổ biến hoạt động của mô hình đến mọi tầng lớp nhân dân.

- Tập trung nghiên cứu, xây dựng phương hướng, nhiệm vụ đưa mô hình hoạt động hiệu quả, thiết thực; chú trọng phát triển mô hình theo hướng gần gũi, gắn bó, thiết thực đối với quần chúng nhân dân; tạo mọi điều kiện thuận lợi để quần chúng nhân dân tự nguyện tham gia các hoạt động mô hình. Trong đó, cần tập trung một số nội dung:

+ Thường xuyên tiến hành khảo sát, đánh giá công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình và các cá nhân; mức độ an toàn của hệ thống khóa cửa, khóa bảo vệ tại các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; những sơ hở, thiếu sót có thể làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

+ Thường xuyên tổ chức tuần tra, kết hợp tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân về âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyên hóa” của các thế lực thù địch, phản động; các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm; tuyên truyền, nhắc nhở người dân về ý thức bảo vệ tài sản của cá nhân, của cộng đồng xã hội.

+ Huy động mọi nguồn lực xã hội hóa xây dựng và duy trì chương trình ổ khóa, móc khóa trao tay người dân với phương châm ổ khóa để tăng cường công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ của mỗi cá nhân, gia đình; móc chìa khóa là địa chỉ tin cậy để quần chúng nhân dân thuận tiện, kịp thời cung cấp thông tin, tình hình liên quan đến ANTT cho lực lượng Công an, chính quyền và các ban, ngành, đoàn thể, bảo đảm nhanh nhất, chính xác nhất và giải quyết các vấn đề về ANTT hiệu quả nhất.

- Định kỳ thường xuyên tổng hợp, đánh giá tình hình hoạt động của mô hình, kịp thời báo cáo đề xuất khắc phục những tồn tại, hạn chế, đưa ra những giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình, các giải pháp tăng cường công tác đảm bảo ANTT tại các khu dân cư, cơ quan, đơn vị, nhà trường; đồng thời đề xuất chế độ chính sách, thi đua khen thưởng đối với những cá nhân, tổ chức có thành tích xuất sắc trong xây dựng và duy trì hoạt động của mô hình.

### **III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ**

#### **1. Ban chỉ đạo 138 huyện**

Ban chỉ đạo 138 huyện có trách nhiệm giúp Chủ tịch UBND huyện trực tiếp, tập trung chỉ đạo toàn diện việc triển khai xây dựng và duy trì hoạt động mô hình “Khóa an toàn an ninh trật tự”; thường xuyên theo dõi, nắm tình hình hoạt động của mô hình.

Báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND huyện chương trình, kế hoạch tổ chức lễ ra mắt mô hình để đưa mô hình vào hoạt động trước 30/11/2021. Chỉ đạo huy động mọi nguồn lực hợp pháp tổ chức thực hiện chương trình ô khóa, móc khóa trao tay người dân.

Đề xuất Chủ tịch UBND huyện quyết định thành lập Ban điều hành hoạt động của mô hình (theo đề nghị của Trưởng Công an huyện Triệu Sơn) để giúp Ban chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, hoạt động của mô hình; đồng thời định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá hoạt động của mô hình, kịp thời khắc phục những tồn tại, hạn chế, đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của mô hình.

## **2. Công an huyện**

Chủ trì tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 huyện, Ban chỉ đạo xây dựng mô hình đề xuất Chủ tịch UBND huyện xây dựng, triển khai các chương trình, kế hoạch công tác xây dựng, chương trình ra mắt, duy trì hoạt động mô hình, các nội dung, biện pháp tổ chức hoạt động của mô hình; đồng thời là lực lượng nòng cốt, trực tiếp trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công tác này đến các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, lực lượng ở địa phương.

Tham mưu cho Ban chỉ đạo 138 huyện báo cáo Chủ tịch UBND huyện ra quyết định thành lập Ban điều hành hoạt động của mô hình; xây dựng phương hướng, biện pháp bảo đảm mô hình hoạt động hiệu quả. Trực tiếp, chủ trì tổ chức, chỉ đạo, đôn đốc Ban điều hành mô hình hoạt động theo các nội dung, phương hướng đã đề ra.

Hướng dẫn các mặt nghiệp vụ công tác cho thành viên Ban điều hành hoạt động của mô hình. Giúp Ban chỉ đạo 138 huyện xây dựng phương án tuần tra, nhắc nhở quần chúng nhân dân nâng cao cảnh giác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ ANTT; đề xuất chương trình, kế hoạch ô khóa, móc khóa trao tay người dân; xây dựng, cung cấp đầu mối thông tin liên lạc tại cơ sở để quần chúng nhân dân thuận tiện trao đổi, cung cấp các thông tin liên quan đến ANTT.

Chủ trì cung cấp thông tin, phối hợp chặt chẽ các ban, ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền, thông tin kịp thời mọi âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội tại địa bàn cơ sở cho cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân biết và đề cao cảnh giác.

Giúp Ban chỉ đạo 138 huyện tổng hợp thông tin, tình hình, đánh giá những khó khăn, tồn tại hạn chế trong quá trình hoạt động của mô hình. Hàng tháng, đánh giá và báo cáo đề xuất phương hướng hoạt động của mô hình cho phù hợp với tình hình thực tế. Định kỳ 06 tháng, 01 năm tham mưu Ban chỉ đạo 138 sơ kết hoạt động mô hình, rút ra các bài học kinh nghiệm và đề xuất phương hướng hoạt động trong thời gian tới.

## **3. Ban chỉ đạo xây dựng mô hình**

Giúp việc cho Ban chỉ đạo 138 huyện, có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện việc xây dựng, ra mắt mô hình. Sau khi Mô hình được xây dựng, ra mắt và

đi vào hoạt động thì Ban chỉ đạo xây dựng mô hình phải có trách nhiệm chuyển giao các nhiệm vụ tổ chức thực hiện hoạt động của mô hình cho Ban chỉ đạo 138 huyện; đồng thời tự giải thể.

#### **4. Ban điều hành hoạt động của mô hình**

Giúp Ban chỉ đạo 138 huyện tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, nội dung hoạt động của mô hình theo sự chỉ đạo, hướng dẫn của Công an huyện. Trong đó:

- Hàng quý, phối hợp Công an các xã, thị trấn tiến hành khảo sát, đánh giá công tác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ tài sản của các cơ quan, đơn vị, các hộ gia đình và các cá nhân; mức độ an toàn của hệ thống khóa cửa, khóa bảo vệ tại các hộ gia đình, cơ quan, đơn vị trên địa bàn; những sơ hở, thiếu sót có thể làm phát sinh tội phạm, tệ nạn xã hội.

- Hàng tuần tổ chức tuần tra, tổ chức tuyên truyền đến tận người người dân nâng cao ý thức cảnh giác tự phòng, tự quản, tự bảo vệ; tuyên truyền nâng cao cảnh giác về âm mưu, thủ đoạn thúc đẩy “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” của các thế lực thù địch; tình hình thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên địa bàn.

- Thường xuyên tổng hợp, báo cáo tình hình hoạt động của mô hình, đánh giá những khó khăn, tồn tại, hạn chế; định kỳ 06 tháng, 01 năm tiến hành sơ kết hoạt động mô hình và kiến nghị đề xuất Ban chỉ đạo 138 huyện (*qua Đội Tổng hợp, Công an huyện*) để kịp thời tháo gỡ, bảo đảm mô hình hoạt động ý nghĩa và hiệu quả.

#### **5. Mặt trận tổ quốc và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể có liên quan**

Chủ trì tổ chức tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân; tuyên truyền về vai trò của quần chúng nhân dân trong công tác bảo đảm ANTT và tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ. Chú trọng tuyên truyền ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình; quá trình xây dựng và ra mắt hoạt động của mô hình.

Vận động quần chúng nhân dân tích cực tham gia xây dựng và duy trì hoạt động của mô hình; đồng thời, tham gia thực hiện các nhiệm vụ khác do Ban chỉ đạo 138 huyện phân công trong quá trình triển khai xây dựng và duy trì hoạt động của mô hình.

#### **6. Trung tâm văn hóa thể dục thể thao huyện**

Thường xuyên xây dựng, đưa tin, bài tuyên truyền về quá trình xây dựng và tổ chức hoạt động của mô hình; chú trọng tuyên truyền ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của việc xây dựng mô hình; quá trình xây dựng và ra mắt hoạt động của mô hình; hiệu quả hoạt động của mô hình trong công tác bảo đảm ANTT thúc đẩy phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Phối hợp các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến mọi người dân; âm mưu, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để nhân dân luôn nâng cao cảnh giác.

## **7. Phòng tài chính**

Phối hợp Công an huyện tham mưu trình UBND huyện bố trí kinh phí thực hiện Kế hoạch theo ngân sách địa phương và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

## **8. Phòng Nội vụ**

Phối hợp với Công an huyện đề xuất Chủ tịch UBND huyện và cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong quá trình xây dựng và duy trì hoạt động của mô hình.

## **V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN**

**1.** Căn cứ kế hoạch này, đề nghị thủ trưởng các cơ quan, ban ngành, đoàn thể nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện.

**2.** Giao cho Công an huyện chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị, đoàn thể có liên quan tham mưu giúp Ban chỉ đạo 138 huyện hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch này.

Hoàn thiện mọi hồ sơ và ra mắt mô hình trước 30/11/2021. Định kỳ 06 tháng, 01 năm tổ chức sơ kết đánh giá tình hình, kết quả công tác và đề ra phương hướng, nhiệm vụ thực hiện trong thời gian tiếp theo; đồng thời tập hợp những vấn đề khó khăn vướng mắc báo cáo Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thực hiện./.

### ***Nơi nhận:***

- Công an tỉnh (PV05);
- Thường trực huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Các đ/c phó Chủ tịch UBND huyện;
- UBMTTQ Việt Nam huyện;
- Các phòng, ban ngành cấp huyện;
- BCH quân sự huyện;
- Công an huyện;
- Lưu: VT.

**CHỦ TỊCH**

**Vũ Đức Kính**